

Số: 176/PGDDĐT-MN

V/v hướng dẫn các cơ sở
giáo dục mầm non tổ chức
hoạt động hè 2018

Phú Giáo, ngày 08 tháng 5 năm 2018

Kính gửi: Các cơ sở giáo dục mầm non công lập, ngoài công lập

Căn cứ công văn số 884/SGDDĐT-GDMN ngày 21 tháng 5 năm 2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương về việc hướng dẫn các cơ sở giáo dục mầm non tổ chức hoạt động hè 2018,

Nhằm duy trì và phát huy tốt hơn nữa chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi đối với phụ huynh có nhu cầu gửi trẻ tại các cơ sở giáo dục mầm non, khắc phục tình trạng các nhóm trẻ tự phát có cơ hội phát sinh trong thời gian hè, Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn công tác tổ chức hoạt động hè 2018 đối với các cơ sở GDMN trên địa bàn huyện Phú Giáo như sau:

1. Thời gian

Thời gian hè (tháng 6,7,8 hàng năm), giáo viên được nghỉ ngơi, phục hồi sức khỏe sau một năm làm việc và dành thời gian cho việc học tập, tham dự các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ. Các cơ sở GDMN tiến hành sửa chữa, cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất chuẩn bị cho năm học mới.

Tùy theo điều kiện thực tế của từng đơn vị và nhu cầu gửi trẻ của cha mẹ các cháu, các cơ sở GDMN thỏa thuận thống nhất thời gian bắt đầu tổ chức hoạt động hè như sau:

- Từ 04/6/2018-15/6/2018: Các cơ sở GDMN tổ chức cho giáo viên nghỉ hè chu đáo, đảm bảo giáo viên được nghỉ ngơi tham quan du lịch, phục hồi sức khỏe sau khi kết thúc năm học.

- Từ 18/6/2018- 17/8/2018: Các cơ sở GDMN có thể tổ chức hoạt động hè theo yêu cầu của cha mẹ trẻ. Đối với các cơ sở GDMN tư thục, nếu hoạt động hè liên tục cần đảm bảo để giáo viên được luân phiên nghỉ ngơi, phục hồi sức khỏe sau một năm học.

- Từ 20/8/2018-31/8/2018: Cán bộ quản lý, giáo viên, cấp dưỡng tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ do Sở và Phòng GDĐT tổ chức; tổng vệ sinh, trang trí làm mới, làm đẹp trường, lớp chuẩn bị khai giảng năm học mới.

- Từ 27/8/2018- 04/9/2018: Tổ chức cho trẻ tựu trường, ổn định nề nếp, chuẩn bị Lễ khai trường.

- Ngày 05/9/2018: Khai trường, tổ chức “Ngày hội đến trường của bé”.

2. Yêu cầu

a. Trong thời gian hè, nếu cha mẹ trẻ có nhu cầu gửi trẻ thì các cơ sở GDMN có thể tổ chức hoạt động hè tại đơn vị.

b. Các cơ sở GDMN tổ chức hoạt động hè cần bố trí đủ giáo viên và cô bảo mẫu tương ứng với số trẻ thu nhận trong hè, tuyệt đối đảm bảo ít nhất có 01 giáo viên/nhóm-lớp, phân công cán bộ quản lý trực hàng ngày để giải quyết công việc của đơn vị trong thời gian tổ chức hè. Các trường mầm non, mẫu giáo công lập chỉ nhận trẻ đã học tại trường năm học 2017-2018, kể cả trẻ 5 tuổi chuẩn bị vào lớp Một năm học 2018-2019; Chỉ thực hiện hoạt động hè khi đã có đủ hồ sơ hoạt động hè (biên bản họp thống nhất với phụ huynh học sinh, kế hoạch hoạt động trong đó nêu rõ thời gian, số lượng nhân sự, phân công, số trẻ dự kiến, chế độ thu chi, nội dung chăm sóc trẻ...).

Riêng các cơ sở GDMN tư thục, chủ trường, hiệu trưởng, chủ cơ sở Nhóm-lớp cần bố trí cho giáo viên nghỉ luân phiên nhiều đợt trong hè và phải bố trí để giáo viên tham gia học bồi dưỡng chuyên môn hè theo kế hoạch cụ thể của Phòng Giáo dục và Đào tạo và của đơn vị.

c. Thực hiện nghiêm túc chế độ vệ sinh, chăm sóc nuôi dưỡng trẻ như trong năm học. Không tự ý cắt xén các yêu cầu khi tổ chức lịch sinh hoạt của trẻ. Quan tâm đến chế độ dinh dưỡng cho trẻ, thỏa thuận với phụ huynh về chế độ đóng góp tiền ăn hợp lý, nhằm đảm bảo nhu cầu dinh dưỡng cho trẻ, đảm bảo chi đúng-chỉ đủ theo chế độ ăn của trẻ. Thực hiện tính khẩu phần ăn cho trẻ và thường xuyên công khai thực đơn hàng ngày, mức ăn, tiền ăn cụ thể, rõ ràng, kịp thời cho cha mẹ của trẻ biết.

Thời gian hè cũng là lúc thời tiết nắng nóng và mưa nhiều, nguy cơ về các bệnh sốt xuất huyết, sởi, tay chân miệng... để phát sinh thành dịch. Vì vậy các cơ sở GDMN cần tăng cường kiểm tra thường xuyên việc thực hiện các quy định về thực hiện quy chế chuyên môn, đặc biệt là công tác đảm bảo an toàn, phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ, vệ sinh phòng bệnh, phòng dịch; quản lý chặt chẽ chất lượng bữa ăn, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, tuyệt đối không mua thức ăn chế biến sẵn; tổ chức các hoạt động, sinh hoạt vui chơi phù hợp đối với từng độ tuổi.

d. Tổ chức các hoạt động thể dục thể thao và hoạt động ngoài trời cho trẻ để tăng cường sức khỏe. Tăng cường các hoạt động ngoại khóa văn thể mỹ giúp trẻ được hoạt động tích cực. Các cơ sở GDMN nếu tiếp tục tổ chức thu nhận trẻ 5 tuổi đã học tại đơn vị năm học 2017-2018 tuyệt đối không được dạy trước Chương trình lớp Một, chỉ tổ chức các hoạt động vui chơi, hoạt động ngoại khóa cho trẻ.

e. Do thời gian tổ chức hoạt động hè ngoài biên chế năm học, mức thu học phí hè được phép thỏa thuận đối với cha mẹ trẻ trên cơ sở tính đúng, tính đủ để chi trả lương hè thỏa đáng cho đội ngũ theo quy định hiện hành của Bộ luật Lao động về chế độ trả lương làm thêm trong ngày nghỉ.

f. Các cán bộ quản lý ngoài công lập cần phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tăng cường công tác rà soát kiểm tra thường xuyên và đột xuất các cơ sở nhóm trẻ/lớp mẫu giáo độc lập tư thục, nhóm trẻ gia đình, đặc biệt là các cơ sở nuôi giữ trẻ tự phát trên địa bàn, có nhiều biện pháp tích cực để đảm bảo an toàn tuyệt đối về chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng cho trẻ, hỗ trợ tích cực để các cơ sở sớm hoàn thiện các điều kiện được cấp phép cũng như xử lý kịp thời đối với các cơ sở chưa hợp tác.

g. Các hoạt động sửa chữa trong hè phải được chuẩn bị tích cực, chu đáo để không làm ảnh hưởng đến an toàn sức khỏe cho trẻ cũng như hoàn thành kịp thời trong năm học mới.

h. Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất khi xảy ra sự việc bất thường, báo cáo ngay cho lãnh đạo địa phương và Phòng Giáo dục và Đào tạo để kịp thời giải quyết chấn chỉnh.

i. Phối hợp UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch tuyển sinh (công lập, ngoài công lập) trên từng địa bàn; đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; công khai minh bạch, hồ sơ thủ tục đơn giản, tránh gây phiền hà đối với phụ huynh. Kế hoạch tuyển sinh của từng đơn vị trên cơ sở đảm bảo các điều kiện về đội ngũ, cơ sở vật chất, định biên trẻ/nhóm-lớp mới thu nhận số lượng trẻ phù hợp. Các trường mầm non công lập ưu tiên tuyển sinh trẻ 5 tuổi để thực hiện nhiệm vụ phổ cập, yêu cầu cam kết đảm bảo các điều kiện về đội ngũ, cơ sở vật chất mới được thu nhận trẻ.

Nhận được Công văn này, đề nghị các cơ sở giáo dục mầm non công lập và ngoài công lập triển khai thực hiện, trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc cần phản ánh ngay về bộ phận mầm non Phòng Giáo dục và Đào tạo để được hướng dẫn thêm./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo Phòng GDĐT;
- UBND các xã, thị trấn (phối hợp);
- Lưu VT, MN. *ph*

TRƯỞNG PHÒNG



Chánh Văn



